

สหกรณ์การเกษตรนครเขตรวิสัย

...มั่นใจระบบสหกรณ์เข้มแข็ง

สามารถสร้างการเชื่อมโยงธุรกิจกับสหกรณ์อื่นจนเห็นผลเป็นรูปธรรม

นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนครเขตรวิสัย จำกัด จังหวัดร้อยเอ็ด



กล่าวว่าสหกรณ์การเกษตรนครเขตรวิสัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2520 ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจสินเชื่อ รวบรวมข้าวเปลือก แปรรูปผลิตผลการเกษตรและการผลิตสินค้า จัดหาสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนี้ สหกรณ์ยังได้ดำเนินธุรกิจโรงสีข้าว ขนาดกำลังการผลิต 120 ตันต่อวัน ที่มีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร มีห้องบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ISO HACCP ซึ่งทำให้สามารถแปรรูปข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกร็ดพรีเมียม 4 แบรินด์ คือ ตราคนหาบข้าว ตรา 101 ตราข้าวหอมมะลิทุ่งกุลารัฟาร์ม และตราเกิดบุญ

สหกรณ์การเกษตรนครเขตรวิสัย จำกัด มีพัฒนาการมาตามลำดับ ตั้งแต่แรกเริ่มมีสมาชิกประมาณ 100 คน มาถึงขณะนี้สมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 8,300 กว่าคน ซึ่งจากเดิมที่สหกรณ์ขายข้าวอย่างเดียว ดำเนินธุรกิจเอง แม้ว่าสินค้าข้าวของสหกรณ์ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เป็นสินค้า

เครือข่ายสหกรณ์ และส่งเสริมให้เปิดศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ เพื่อให้แต่ละสหกรณ์ได้แลกเปลี่ยนสินค้า เชื่อมโยงข้อมูลทั้งการผลิต การตลาด ทั้งที่เป็นสินค้าที่ผลิตจากเครือข่ายสหกรณ์เอง รวมถึงสินค้าบริโภคอุปโภคที่จำเป็นมาจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปในราคายุติธรรม ส่งผลให้สหกรณ์ต่าง ๆ ได้สร้างสัมพันธ์และรู้จักกันมากขึ้น ถือเป็นโอกาสให้สหกรณ์ได้มี

เกรดเดียวคือข้าว 100% ที่ส่งจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และมีการส่งจำหน่ายในต่างประเทศด้วย แต่เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายสร้างการเชื่อมโยง

ต้องการจึงจะดำเนินการ และเมื่อเป็นความต้องการของสมาชิก สมาชิกจึงให้ความร่วมมือที่จะมาซื้อสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ที่เขาเป็นเจ้าของแทนที่จะไปซื้อจากร้านค้าอื่น เพราะนอกจากสินค้าราคายุติธรรมแล้วสมาชิกยังได้เงินเฉลี่ยคืนอีกด้วย

...ขณะนี้สหกรณ์ทุกประเภทเริ่มเข้าสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายมากขึ้น เพราะสหกรณ์จะอยู่คนเดียวไม่ได้ โดยเฉพาะสถานะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง อีกทั้งใกล้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ถึงจะแข็งแรงอย่างไรก็ต้องมีเพื่อน ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายให้ได้ เพราะเวลาผลิตสินค้าออกมามากเกินไปจนเงินจมน้ำตลาดจะขายให้ใครได้ละ นอกจากนี้เพื่อนที่มีความสัมพันธ์ เพื่อนที่ทำธุรกิจคล้ายกันตามหลักการ และวิธีการของสหกรณ์



บุญเกิด ภานนท์